



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	ดูแลประชาชนกราบพระบรมศพ -เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระดำเนินออกจากประตูเทวาภิทักษณ์ ประทานอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จและถวายงาน
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	สธ.-ราชวิทยาลัยแพทย์ พัฒนางานสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมหารือความร่วมมือกับ 16 ประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย และให้สัมภาษณ์ว่า สธ.และราชวิทยาลัยทั่วประเทศได้ร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยมีรพ.สังกัดสป.สธ.เป็นสถาบันหลักในทุกเขตสุขภาพ การสนับสนุนโควตาการศึกษาของนักเรียนทุนสธ. และการอบรมในสาขาต่อยอด ตามแผนพัฒนาระบบบริการ 19 สาขาของสธ. 2.การพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ การพัฒนาระบบ/วางแผนทรัพยากร การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และ 3.ความร่วมมืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ โดยจะนำข้อสรุปจากการหารือมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือและลงนามร่วมกันในเดือน ธ.ค. 2560 เป็นแผนความร่วมมือระยะ 1-3 ปี
มติชน สำนักข่าวไทย	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกรม.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. ตามที่ สธ.เสนอ ว่า ร่างระเบียบดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวคิด "คนไทย ใส่ใจดูแลกัน" เน้นในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชยะ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดให้แต่ละอำเภอมิคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	การควบคุมวัณโรคในเรือนจำ -กล่าวว่า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ทำงานรวดเร็วทันใจสอดรับสาธารณสุข 4.0 ประกาศนโยบายขับเคลื่อนปี 2561 ซึ่งมีเรื่องการควบคุมโรควัณโรค และบอกว่าสิ่งที่เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อมานั่งเก้าอี้ รมว.สธ. คือ การเดินเข้าเรือนจำถึง 2 ครั้ง เพื่อไปร่วมรณรงค์และทำการตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรค
สยามรัฐ	การจัดซื้อยาบัตรทอง -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อยา รวม โดยกำกับให้ทุกพื้นที่ติดตามผู้ป่วยใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง ยืนยันไม่มีปัญหาขาดยาแน่นอน รวมถึงน้ำยาฟอกไต และยาโรคไต โดยได้จัดหาตามวิธีการเดิม และยังได้ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด เพื่อบริหารจัดการการจัดซื้อยา รวมให้คล่องตัว ไม่มีปัญหาขาดส่งยาในอนาคต นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้เตรียมน้ำยาล้างไตไว้พร้อมแล้ว ส่วนที่มีข่าวว่าอาจมีการหยุดกระจายยาต้านไวรัสเอชไอวีบางตัวให้รพ. เกิดจากข้อขัดข้องของผู้ผลิต ไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ อภ.ได้ประสานบริษัทผู้ผลิตและเตรียมผลิตในส่วนของอภ.เองด้วย ยืนยันจะมียาใช้ต่อเนื่องทุกสิทธิรักษา
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ลัดเลาะริมโขง	ระบบหลักประกันสุขภาพ สปป.ลาว -เสนอบทความ กล่าวถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปป.ลาว หรือ 3 หมั่นก็รักษาทุกโรค ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2560 ในแขวงที่ยากจน และขยายเพิ่มครบ 16 แขวง ยกเว้นนครหลวงเวียงจันทน์ โดยสธ.ไทย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีส่วนสนับสนุนด้านความร่วมมือทางวิชาการ การคำนวณต้นทุนของรพ. เพื่อเป็นจุดตั้งต้นการจัดการการเงินการคลังทางสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ประชาชนลาวยังคงเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทย เช่น ที่รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ รพ.ตามแนวชายแดนไทย-ลาว แต่ละวันจะมีคนลาวมารับการตรวจรักษาจำนวนมาก ทำให้ต้องรับภาระค่ารักษาเดือนละหลายล้านบาท ในอนาคตเมื่อระบบบริการด้านสาธารณสุขของสปป.ลาวได้รับการพัฒนา จะส่งผลให้ประชาชนมาใช้บริการในไทยลดน้อยลงไปด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p>ก.ม.เมาไม่ขับ</p> <p>-เสนอข่าว สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาคีรัฐ ภาคเอกชน จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น “ถึงเวลาตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังเกิดอุบัติเหตุหรือยัง” โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายเมาไม่ขับไม่ได้ระบุให้มีการตรวจแอลกอฮอล์กรณีเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของตำรวจในการตรวจแอลกอฮอล์กรณีที่ก่อเหตุเมาแล้วขับ อันส่งผลต่อรูปคดี มูลนิธิฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย กำหนดให้มีการตรวจแอลกอฮอล์กรณีเกิดอุบัติเหตุทุกราย เชื่อว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประสบอุบัติเหตุ และป้องปรามผู้ที่เมาแล้วขับด้วย</p>
ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>สมุนไพรรักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีการแจกยาสมุนไพรที่ระบุว่าสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ ว่า เบื้องต้นตรวจไม่พบสิ่งปนเปื้อนหรือจุลินทรีย์ในตัวยา แต่ต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจสอบว่ามีสเตียรอยด์หรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวล่อีกสักพัก ขณะนี้ทำได้เพียงเตือนให้ประชาชนระวังในการใช้ และขออย่าว่ามะเร็งมีหลายชนิด อย่าหยุดการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ต้องดูรายละเอียดการผลิต หากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องแจ้งกับ ออย. โดยผ่านสสจ.ปราจีนบุรี</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ในตำราการแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรหลายตัวที่มีสรรพคุณป้องกัน รักษาเซลล์มะเร็งได้ โดยหลักการจะใช้สมุนไพรเสริมการรักษาแผนปัจจุบัน เช่น การอาเจียน เพิ่มภูมิต้านทานโรคหลังการให้คีโม เป็นต้น และมีการวิจัยสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น สูตรตำรับเบญจอำมฤต อยู่ระหว่างทำการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในระดับคลินิกเพื่อยืนยันผลตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำลังเปิดรับอาสาสมัครที่ได้รับการยืนยันว่าป่วยเป็นมะเร็งตับไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2560 โดยจะใช้ยาตำรับเบญจอำมฤตร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี</p>
มติชน	<p>มะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีดาราด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ว่า เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยทั่วโลกในทุกกลุ่มวัย และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เมื่อโรคลุกลาม อาจมีอาการอ่อนเพลีย ซีด ผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้เรื้อรัง โดยไม่พบสิ่งผิดปกติอื่น ๆ อาจมีไข้สูงเป็น ๆ หาย ๆ เหงื่อออกชุ่มตัวในตอนกลางคืน และน้ำหนักลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 10 ใน 6 เดือน แพทย์จะพิจารณารักษาจากชนิดของมะเร็งและระยะของโรค ทั้งนี้ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคที่เซลล์มะเร็งตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งอื่น ๆ จึงมีความรุนแรงค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสรักษาหายขาดได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยฝนตกชุกและมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โรคที่พบได้บ่อย คือ โรคน้ำกัดเท้า นอกจากนี้ ผู้ที่ออกกำลังกาย เหงื่อออก หรือตากฝนแล้วไม่อาบน้ำ ทำให้ร่างกายชื้นและเป็นเวลานานมีโอกาสเกิดโรคเกลื้อน ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมในช่วงหน้าฝน โดยต้องมีเส้นใยบางเบา สวมใส่สบาย แห้งง่าย การใส่ผ้าเนื้อหนา รัดรูปจนเกินไป จะทำให้เกิดการเสียดสี ความชื้น ผิวหนังมีเหงื่อออกมาก ทำให้เชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้เกิดอาการแพ้เสื้อผ้าตามมา วิธีป้องกันอาการแพ้เสื้อผ้า คือ การซักเสื้อผ้าให้สะอาดและนำมาผึ่งแดดจนแห้งสนิท สิ่งสำคัญคือ การดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงรับประทานอาหารเช้าครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ และเมื่อเกิดความผิดปกติของผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยตรง</p>
สยามรัฐ	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่รุนแรง มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคหลอดเลือดสมองตีบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หรืออดต้น อาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตราย ได้แก่ พุดไม่ออกหรือพุดไม่ชัด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชาหรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น ปวดศีรษะรุนแรงจับปล้นหรือเสียการทรงตัว หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ด่วน เพราะหากเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการตายจะลดลงมากเท่านั้น
สยามรัฐ	<p>อย่าเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเอดส์หยุดกินยาต้านไวรัส เนื่องจากหลงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ อย.เตือนอย่าหลงเชื่อ นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารักษาโรค เพราะทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษา และหากผลิตภัณฑ์นั้นมีการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถึงแก่ชีวิตได้ ที่ผ่านมามีดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้วกว่า 1,400 ราย</p>
ข่าวสด	<p>ยึดสุขบัญญัติป้องกันโรคปลายฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า การป้องกันโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาวสามารถปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นภูมิต้านทานโรค ด้วยการ 1.ดูแลสุขภาพร่างกายและของใช้ให้สะอาด ที่สำคัญจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นเพียงพอ 2.ล้างมือบ่อยๆ และล้างให้สะอาดทั้งก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง 3.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และสะอาด 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง</p>
ไทยรัฐ	<p>ส่งมอบแว่นตา</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และประธานคณะกรรมการมูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “โครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาใน จ.เชียงราย” จัดให้มีการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และส่งมอบให้กับคนเชียงราย 6,000 คน ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับสสจ. และเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัย ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</p>
มติชน เดลินิวส์	<p>“ตูน” เตรียมวิ่งระดมทุน 700 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม ได้จัดโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากสุดเขตแดนใต้ สู่อุ้งสูงแดนสยาม ซึ่งเป็นการวิ่งที่ไกลที่สุดในชีวิตของตูน เริ่มจาก อ.เบตง จ.ยะลา และสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เริ่มวิ่งวันที่ 1 พ.ย.นี้ และวิ่งติดต่อกัน 4 วันพัก 1 วัน และจะสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 25 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 55 วัน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 11 รพ. ได้แก่ รพ.ยะลา รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ราชบุรี รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รพ.สระบุรี รพ.ขอนแก่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.น่าน และ รพ.พระมงกุฎเกล้า</p> <p>โดยตูนได้นำข้อมูลจากการจัดกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” มาวิเคราะห์ และพบว่า รพ.ศูนย์ซึ่งเป็นรพ.ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางให้จังหวัดใกล้เคียงส่งผู้ป่วยที่รักษายุ่งยากซับซ้อนมาให้ การระดมทุนให้รพ.ศูนย์ทั่วประเทศจะสามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างที่สุด จึงเดินทางไปพบ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เพื่อปรึกษาข้อมูลและขอรายชื่อรพ.ศูนย์ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา จากนั้นเดินทางไปรับทราบข้อมูลด้วยตนเอง จนเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น ตั้งเป้าอยากได้ยอดบริจาค 700 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ	<p>แพทย์สตรีดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ จัดงานมอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น และแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2560 มีแพทย์สตรีดีเด่นได้รับการคัดเลือก 3 คน ได้แก่ พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผอ.รพ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ ผอ.รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และพญ.วิจิตรา แพงชะ ผอ.รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และยังได้มอบรางวัลแก่ 3 แพทย์สตรีตัวอย่าง ที่เสียสละความสุขส่วนตัวและอุทิศตนมาตลอดชีวิตการทำงานเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัดพี ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>เผ่าระวังโรคสัตว์ปีก</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิศ ธาณีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนจากฤดู</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฝนสู่ฤดูหนาว ทำให้อากาศค่อนข้างชื้น สลับกับอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน และหนาวเย็นในตอนกลางคืน ทำให้สัตว์เลี้ยงมีภูมิคุ้มกันต่ำลง โดยเฉพาะสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์จึงเร่งให้จนท.เพิ่มความถี่ในการออกตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการป้องกันโรคแก่เกษตรกร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคสัตว์จากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหลัก และขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อาสาปศุสัตว์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.0-9630-11946 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ออสเตรเลียเฝ้าระวังโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานสาธารณสุขในเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังระดับสูง หลังพบผู้ป่วยโรคหัด 2 ราย พร้อมทั้งออกคำเตือนประชาชนให้ติดตามเฝ้าระวังอาการที่อาจแสดงถึงการป่วยเป็นโรคหัดอย่างใกล้ชิด</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>สหรัฐเตือนเที่ยวคิวบา</p> <p>-เสนอข่าว สหรัฐฯ เตือนพลเมืองระงับการท่องเที่ยวประเทศคิวบา หลังเกิดเหตุ จนท.ทูตล้มป่วยอย่างฉับพลัน โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ชับจนท.ทูตคิวบา 15 คนออกจากประเทศภายใน 7 วัน จนกว่ารัฐบาลคิวบาจะรับประกันความปลอดภัยแก่จนท.ทูตสหรัฐฯในคิวบา แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อไป รวมถึงร่วมมือกันสืบสวนหาสาเหตุของการล้มป่วยปริศนานี้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch